



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่
๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางกาญจนา อินทสุตร์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำเภาล่ม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒	นายวุฒิพล สุขเสียงศรี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านป้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓	นายประเดิมพงศ์ ชูเชื้อ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากกราน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔	นายกิตติพัฒน์ วรรณวิจิตร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระครู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๕	นางศศิธร ทรงสุภาพ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหน้าไม้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖	นางสาวพัชรี นุชคุ้ม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกบเจา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๗	นางสมาลี ช่างกล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านหว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๘	นางสาวฐานิตา นาคสีหมอก	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลธนู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๙	นายทศพล ตาละนาค	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายพีระ อารีรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ